

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại Công văn số 2068/VPUBND-KT ngày 13/7/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc mời tham gia Chương trình học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh theo đề nghị tại Công văn số 107/CNCT.22-KN ngày 06/7/2022 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (VCCI-CT). Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh như sau:

- Chương trình học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và Quảng Ninh nằm trong chuỗi hoạt động của Mạng lưới khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (MSN) năm 2022, nhằm mục tiêu trang bị kiến thức mới và tăng cường năng lực cho các thành viên MSN trong việc thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, xây dựng mạng lưới hợp tác trong hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia và quốc tế. Cụ thể:

+ Thời gian: 04 ngày, 03-06/8/2022.

+ Địa điểm: các cơ quan, đơn vị, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại Hà Nội và Quảng Ninh.

+ Nội dung: Tìm hiểu cách thức vận dụng và triển khai hiệu quả các chính sách, đề án hỗ trợ của Chính phủ; phương pháp tổ chức các hoạt động của các trung tâm ươm tạo, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; cách thức thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp,... Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các cơ quan có chức năng thúc đẩy khởi nghiệp của Trung ương. Chia sẻ kinh nghiệm về PCI của Quảng Ninh.

+ Kinh phí: 19.890.000 đồng/người (được hỗ trợ kinh phí cho 01 thành viên mạng lưới MSN có đóng góp kinh phí năm 2022¹).

- Nhận thấy, đây là cơ hội tốt để nắm bắt thông tin, học tập kinh nghiệm về việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đặc biệt, là kết nối với các cơ quan của Trung

¹ Tỉnh Đồng Tháp là thành viên của Mạng lưới khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (MSN), đại diện thành viên tham gia mạng lưới MSN là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phạm Thị Ngọc Đào. Năm 2022, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã thống nhất đề xuất hỗ trợ số tiền là 150 triệu đồng - theo Công văn số 1485/VPUBND-KT ngày 24/5/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh.

ương để hỗ trợ Tỉnh tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp ĐBSCL - Mekong Startup năm 2022. Đồng thời, hỗ trợ định hướng và tư vấn cho việc hình thành và tổ chức vận hành các Không gian trung bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng và Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo của Tỉnh trong thời gian tới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Tỉnh như sau:

- Cho phép tham gia đoàn học tập kinh nghiệp tại Hà Nội và Quảng Ninh do VCCI-CT tổ chức, gồm đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Du lịch và Đầu tư; Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

- Kinh phí tham dự: từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2022 đã giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Du lịch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT; TT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Thị Ngọc Đào